

รอกฎ'อีไอเอ'ดึงชาวบ้านร่วม ทส.ขจัดปัญหาแหกคอกสวล.

ประพัฒน์ "รื้อระเบียบอีไอเอใหม่เพิ่มเงื่อนไข 8 ประเด็นสกัดโครงการขนาดใหญ่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่ขั้นคัดกรองโครงการ ขณะเดียวกันตั้งองค์กรมหาชนกำกับตรวจสอบอีไอเอที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ชูบริษัทที่ปรึกษาหากจงใจเอื้อเอกชน มีสิทธิโดนถอดใบอนุญาต

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้จัดระดมความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ รมว.ทรัพยากรฯ เป็นประธาน ที่ รร.เดอะ แกรนด์ วานนี้(12)

นายประพัฒน์ ยอมรับว่า ที่ผ่านมากระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) มีจุดอ่อนที่ประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรก ทำให้อีไอเอไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากประชาชนจนเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้น อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่อง กระบวนการจัดทำอีไอเอที่เจ้าของโครงการจะเป็นผู้จ้างบริษัท

อ่านต่อหน้า 18

ที่ปรึกษา ทำให้บริษัทที่ปรึกษาจำเป็นจะต้องจัดทำอีไอเอสสนับสนุนโครงการให้สามารถก่อสร้างได้ทั้งนี้การรื้อกระบวนการวิเคราะห์อีไอเอจึงเป็นเรื่องจำเป็นจะต้องทำเพื่อเรียกเอาความเชื่อมั่นจากประชาชนกลับมา

“ที่ผ่านมาอีไอเอค่อนข้างมีจุดต่างจุดอ่อนไม่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชน การรื้อระเบียบในเรื่องอีไอเอให้ทันสมัยโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องจำเป็นเพราะหากไม่มีการปรับปรุงตรงนี้ อีไอเอจะมีปัญหาเยอะมาก โดยกระบวนการพิจารณาอีไอเอใหม่จะมีประเด็นใหม่ในการพิจารณาทั้งหมด 8 ประเด็น ที่จะเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นในการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยคาดว่าจะภายในปีนี้จะดำเนินการได้” รมว.ทรัพยากรฯ ระบุ

สำหรับรายละเอียดกระบวนการพิจารณาอีไอเอขั้นตอนใหม่ นายปริญญา นุตาลัย ผู้ช่วย รมว.ทรัพยากรฯ กล่าวว่า กรอบการพิจารณาอีไอเอใหม่ทั้งหมด 8 ประเด็นถือว่ารื้อโครงสร้าง

ชูป.ที่ปรึกษาจางใจเอื้อเอกชนเจอถอดใบอนุญาต

อีไอเอแบบเก่าใหม่ทั้งหมดโดยมีประเด็นที่สำคัญคือ กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนนั้น คือ การกลั่นกรองโครงการ, ขอบเขตการศึกษาอีไอเอ, การจัดทำรายงาน, การพิจารณารายงาน และการติดตามตรวจสอบโครงการทั้งหมด จะต้องให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทั้ง 5 ขั้นตอน โดยกลุ่มประชาชนที่มีสิทธิมีส่วนร่วมมีตั้งแต่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กลุ่มชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ของรัฐและบริษัทเอกชน

พร้อมกันนี้ ผู้ช่วย รมว.ทรัพยากรฯ ยังบอกด้วยว่า เพื่อให้เกิดการทำอีไอเออย่างมีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบรายงานอีไอเอของบริษัทที่ปรึกษาที่จัดทำโดยจะมีการตั้งองค์กรมหาชนด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพิจารณาอีไอเอของคณะกรรมการผู้ชำนาญ



ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

การ รวมทั้งการกำกับตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้ตั้งกองทุนด้านการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อให้มีงบประมาณในการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามตรวจ

สอบอีไอเอของบริษัทที่ปรึกษาที่เสนอมายัง สผ. ด้วย หากพบว่าบริษัทที่ปรึกษาจัดทำอีไอเอต่ำกว่ามาตรฐาน มีสิทธิถอดใบอนุญาต

นายปริญญา กล่าวว่า ในส่วนเนื้อหาอีไอเอได้เพิ่มให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสังคมและสุขภาพให้มีความสำคัญมากขึ้น และได้ปรับปรุงคณะกรรมการผู้ชำนาญให้มีผู้ชำนาญการในระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาโครงการบ้านพักอาศัยอาคารเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ได้เพิ่มประเภทโครงการที่จะต้องทำอีไอเอเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีจำนวน 22 โครงการเพิ่มเป็น 40 โครงการ ซึ่งจะทำให้มีความรัดกุมมากขึ้นในเรื่องสิ่งแวดล้อม

“อำนาจการตัดสินใจไม่ก่อสร้างโครงการ หากพบว่าผลกระทบสูงนั้นทำไม่ได้ในส่วนของโครงการของรัฐ อาจจะสามารถตัดสินใจไม่ก่อสร้างได้ แต่ในส่วนโครงการเอกชน อาจจะมีปัญหาว่าไม่สามารถห้ามการก่อสร้างได้ นอกจากเอกชนจะเสนออีไอเอขึ้นมาใหม่จนกว่าจะผ่าน สผ.”